

ระทึก...?บางกอกแอร์ฯ?

.ประสบอุบัติเหตุลื่นไถลรันเวย์ไปชนกับหอบังคับการบินเก่า

นำเสนอเมื่อ : 5 ส.ค. 2552

## แถลงเสียใจ ยืนยัน “กัปตัน” เสียชีวิต “บางกอกแอร์ฯ”



บางกอกแอร์เวย์ส แถลงแสดงความเสียใจ  
หลังเครื่องบินของบริษัทลื่นไถลชนหอบังคับการบินเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ระบุ พบผู้เสียชีวิตเพียงรายเดียวคือ “กัปตัน”  
ขณะที่ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัส 4 ราย และเจ็บเล็กน้อย 2 ราย  
เผยส่งทีมช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเขาพื้นที่แล้ว  
พร้อมส่งจหนท.กรมขนส่งฯประเมินสาเหตุระทึกขวัญดังกล่าว

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 52 เวลา 17.22 น. กัปตันวุฒิพงษ์ ปราสาททองโอสถ  
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท บางกอกแอร์เวย์ส จำกัด  
แถลงถึงเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบิน  
PG266 กระบี่-สมุย  
ประสบอุบัติเหตุลื่นไถลรันเวย์ไปชนกับหอบังคับการบินเก่า  
สนามบินเกาะสมุย ว่า ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า  
เครื่องบินที่ประสบเหตุดังกล่าว นั้น เป็นเครื่องบินแบบ ATR-72 ขนาด 70 ที่นั่ง  
บริษัทไชน่าแอร์ไลน์ ประมาณ 2 หมื่นกว่าชั่วโมง โดยนำเข้ามาเมื่อปี ค.ศ.2001  
จำนวน 9 ลำ

กัปตันวุฒิพงษ์ ระบุว่า เที่ยวบินดังกล่าวมีนักบินสองคน พนักงานต้อนรับ 2 คน และผู้โดยสาร 68  
คนซึ่งส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ โดยขณะเกิดเหตุ เครื่องบินซึ่งลงจากทางวิ่งด้านใต้แล้วไถลไปทางด้านซ้าย

ส่วนหัวโตนอาคารหอบังคับการบินเก่าของสนามบิน ทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องบิน มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 4  
ทวน เป็นชาวอังกฤษ 2 คน สวิตเซอร์แลนด์ 1 คน และอิตาลี 1 คน บาดเจ็บเล็กน้อย 2 คน โดยผู้บาดเจ็บทั้ง 6 คน  
ได้รับการดูแลจากแพทย์แล้ว สวมลูกเรือ 2 คนและนักบินผู้ช่วย บาดเจ็บเล็กน้อย ขณะที่กัปตันทราบชื่อภายหลังคือ  
กัปตันชาติชาย ปันสุวรรณ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

**อย่างไรก็ตาม กัปตันพุดิพงษ์ ยืนยันว่า** บริษัทได้เข้าไปดูแลเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว  
โดยได้นำแพทย์ไปสมทบช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ  
รวมทั้งได้นำเจ้าหน้าที่ของกรมขนส่งทางอากาศเข้าไปตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ด้วย  
ซึ่งหากได้ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง คาดว่าต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยประมาณ 3-4  
ชั่วโมงหลังจากนี้ อย่างไรก็ตาม ญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่  
เบอร์ฉุกเฉินของบริษัท 0-2265-8777

ทั้งนี้ บริษัทจะส่งเรือเฟอร์รี่ไปรับผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่เกาะสมุย  
มาขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุราษฎร์ธานีแทน และหากทางกรมขนส่งฯ อนุญาตให้ทำการบินต่อได้เมื่อไหร่  
ก็จะพิจารณาส่งเครื่องบินไปรับ

สำหรับเรื่องมูลค่าความเสียหาย และเงินชดเชยจากบริษัทประกันนั้น ผู้บริหารบุงกอกแอร์เวย์ส เผยว่า  
ยังไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้ ส่วนคาซดเชยนั้นเบื้องต้นทราบว่าเราทำประกันไว้ 150 ล้านบาท  
ซึ่งครอบคลุมตามกรมธรรม์



**กัปตันพุดิพงษ์ ปราสาททองโอสถ**





ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์

ขอบคุณ <http://blog.eduzones.com/clip/29010>